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SERIES Hope cluster โควิดน้ียังมีหวัง 

 

Hope cluster โควิดน้ียังมีหวัง ล ำดับที่ 35  

เคล็ดวิชำต้ำนโควิดฉบับเก้ำกระบ่ีเดียวดำย 

เรียบเรยีงโดย พงศกร เจนในเมอืง 

 

 หากท่านเป็นคอหนังและนิยายจีนก าลังภายในแบบเข้าเส้น ย่อมต้องเคยได้ยินนาม “เก้า

กระบ่ีเดียวดาย” มาบ้าง โดยนามนี้คือสุดยอดเคล็ดวชิากระบ่ีขั้นสูงของปรมาจารย์ต๊กโกวคิ้วป้าย  

ท่ีปรากฏในอมตะนิยายจีนก าลังภายในชุดมังกรหยกของกิมย้ง ย่ิงถ้าชอบท่องโซเชียลมีเดีย 

โดยเฉพาะ Facebook ด้วยแล้วล่ะก็ “เก้ากระบี่เดียวดาย” ยังเป็นเพจบันเทิงคดีหลักแสนไลก์ท่ีมี

เกร็ดสารพันในวงการบันเทิง โดยเฉพาะจากฝ่ังจีน ฮ่องกง และไต้หวัน จนเป็นเหมือนลายเซ็นของ

เพจไปแล้ว 

 

 
 

 รทิธิเมธ ทับสุวรรณ หรอื อาร์ม วัย 41 ปี ท่ีลูกเพจเรยีกอย่างเป็นกันเองว่า “ท่านเก้า”  

ผู้เป็นทุกอย่างของเพจ เล่าให้ฟังเราฟังว่าเร ิ่มท าเพจเก้ากระบ่ีเดียวดายมาได้ประมาณ 3-4 ปี 

เรยีกว่าหากนับถึงปัจจุบัน อายุเพจก็ผูกพันกับโควดิไปแล้วกว่าคร ึ่งชีวติ ซึ่งจุดเร ิ่มต้นของการท า

เพจเร ิ่มต้นจาก การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของหวงอี้ นักเขียนนิยายจีนก าลังภายในช่ือดัง  

เม่ือ พ.ศ. 2560 ท าให้นิยายเร ื่อง “เหยี่ยวมารสะท้านสิบทิศ” ต้องเขียนไม่จบไปโดยปรยิาย  
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อาร์มจึงอยากหาเพื่อน ๆ ท่ีมีรสนิยมเดียวกัน ชอบหนังและนิยายจีนก าลังภายในเหมือนกัน 

ให้ได้มาพูดคุยกัน จึงตัดสินใจท าเพจข้ึน ซึ่งคนกลุ่มนี้คือเป้าหมายหลักท่ีอาร์มอยากสื่อสารด้วย 

ในช่วงแรก โดยเปิดเพจเม่ือเดือนเมษายน 2560 ท าไปได้ประมาณเดือนเดียวก็มีผู้ติดตามหลักหม่ืน 

ไป ๆ มา ๆ เนื้อหาเลยไม่จ ากัดแค่เร ื่องหนังและนิยายจีนก าลังภายในแล้ว เพราะผู้ติดตามก็อยากรู้

แง่มุมอื่น ๆ เกี่ยวกับดารา-นักร้องจากจีน ฮ่องกง และไต้หวัน บางครั้งก็เลยเถิดไปถึงประเทศ

ญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดาวดังในยุค 90s ท่ียังคงมีผลงานหรอืถูกกล่าวขานมาจนปัจจุบัน ท าให้

เนื้อหาของเพจอยู่ในแนวนี้เร ื่อยมาจนปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายจึงกว้างข้ึนเป็นคนท่ัวไปท่ีสนใจวงการ

บันเทิงท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีน ฮ่องกง และไต้หวัน 

 

         
 

ส าหรับเนื้อหาท่ีเขียนลงในแต่ละวัน ตั้งแต่เร ิ่มเพจมาจะเน้นเนื้อหาท่ีอ่านแล้วสร้างก าลังใจ 

การน าแนวคิดหรอืการปฏิ บัติตั วของดารา นักร้อง หรอื ผู้ก ากับ ช่ือดัง ไปประยุกต์ ใ ช้ 

ในชีวติประจ าวันได้ บางครั้งลูกเพจมาขอให้อาร์มเขียนเร ื่องนั้นเร ื่องนี้ แต่ถ้าพิจารณาแล้วว่าไม่

น่าจะมีประโยชน์ ไม่สร้างพลังใจในการใช้ชีวติ อาร์มก็จะไม่เขียน ย่ิงดาราบางคนมีเร ื่องฉาวโฉ่ 

ความประพฤติไม่ดี เป็นตัวอย่างไม่ดีให้เยาวชน อาร์มจะพยายามหลีกเลี่ยง เว้นแต่ว่าจะเป็นการ

เขียนเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ในการด าเนินชีวติ เช่น เคยผิดพลาดพลั้งแต่กลับตัวได้ในภายหลัง เป็นต้น 
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จนกระท่ังในช่วงโควดิท่ีระบาดมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนปัจจุบัน อาร์มสังเกตว่าลูก

เพจมีความเครยีดเยอะกว่าแต่ก่อน มีอารมณ์ร่วมกับประเด็นอ่อนไหวได้ง่าย อาร์มจึงเพิ่มคอนเทนต์

ไปในแนวเบาสมองคลายเครยีดให้มากข้ึนกว่าเดิมเพื่อบรรเทาอุณหภูมิร้อนแรงของสถานการณ์

บ้านเมือง เช่น ลงภาพพร้อมแคปช่ันสั้น ๆ สนุก ๆ ไม่ต้องยาวเหมือนเนื้อหาหลัก สลับกับการ

รายงานข่าวสารเกี่ยวกับโรคระบาดอยู่เป็นระยะ 

 “ปีท่ีแล้วเราเคยรวีวิอาหารให้บรรดาลูกเพจและร้านอาหารต่าง ๆ แบบฟร ีๆ แม้เราจะเป็น

เพียงเพจหลักแสน แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสถานการณ์

ยากล าบากเช่นนี้ ส่วนการน าเสนอเนื้อหาบทความ ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ ช่วงนี้จะเน้นไปในเชิง

บวกให้ก าลังใจมากหน่อย รวมท้ังเพิ่มมุมมองเก่ียวกับสถานการณ์ระบาดท่ัวโลก ไม่เจาะจงแต่ใน

เมืองไทย เพื่อให้ลูกเพจได้เห็นภาพวงกว้างและระวังป้องกันตนเองมากข้ึน” อาร์มกล่าว 

 

 
 

 นอกจากนี้อาร์มยังให้มุมมองว่า “วกิฤตโควดิตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ให้บทเรยีน

เราว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอน หลายอย่างท่ีไม่คิดว่าจะเกิดก็เกิดข้ึน การเตรยีมตัวให้พร้อม

ในหลาย ๆ ด้านจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เช่น เงินออม เงินเก็บ เพราะการใช้เงินท่ีมีอยู่ทุ่มไปกับการลงทุน

ในสัดส่วนที่มากกว่าเงินออมอาจไม่เหมาะกับแนวคิดการใช้ชีวติในปัจจุบันและอนาคตเสียแล้ว” 
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 เม่ือถามถึงความหวังในการพ้นผ่านวกิฤต อาร์มบอกว่า “ต้องมองความเป็นจรงิจึงจะเห็น

ทางออก ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมีเร ื่องจรงิและเท็จอยู่มากมาย ย่ิงช่วงนี้มีข้อมูลไหลบ่าสู่ประชาชนจน

เกิดความสับสนและสร้างความหวาดกลัว ขณะท่ีภาครัฐก็สื่อสารไม่ชัดเจน ไม่สามารถให้ข้อมูลท่ี 

ตรงประเด็นได้ดีพอ ถ้าภาครัฐสร้างความม่ันใจและชัดเจนในข้อมูลในการสื่อสารกับประชาชน

มากกว่านี้ คิดว่าประเทศไทยคงผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ ดังนั้นโดยส่วนตัว ความหวังเดียวตอนนี้คือ

ภาคประชาชนต้องช่วยเหลือกัน เป็นก าลังใจ เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของแต่ละคน รวมท้ังดูแล

ป้องกันตัวเองด้วย ทุกเร ี่ยวแรงจะท าให้เราพ้นวกิฤตไปได้” 

 ก่อนแยกย้ายกันไป อาร์มบอกว่าจะพยายามท าเนื้อหาท่ีอ่านแล้วอมย้ิม สร้างก าลังใจ หรอื

เป็นเซฟโซนส าหรับใครหลายคนในภาวะเช่นนี้ไปเร ื่อย ๆ แต่เนื้อหาหนัก ๆ ซีเรยีสก็ไม่ท้ิง มีให้อ่าน

สลับกันไปแน่นอน พร้อมท้ังส่งท้ายเราด้วยสุภาษิตจีนโบราณท่ีเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่าง

ท่ีสุดว่า “ดวงอาทิตย์ท าให้ทุกสิ่งกระจ่างชัด แต่เรายังต้องท าความเข้าใจในส่วนท่ีมืดซึ่งยังคงด ารง

อยู่ เม่ือเสียหลักก็ต้องหลบอย่างฉลาด เม่ือพลั้งพลาดต้องรู้หลีกใส่ปีกหาง ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ท า 

ค่อยคล าทาง จึงจะย่างสู่จุดหมายมีแสงสว่างด้านปลายอุโมงค์”  

 

สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม  2564 

 


